

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
Tên ngành đào tạo: Dinh dưỡng
Trình độ: Thạc sĩ
Mã số: 8720401

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ nhu cầu của xã hội, ngành Y tế và năng lực đào tạo của Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC), nhà trường kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho phép Trường Đại học Y tế công cộng đào tạo ngành **Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ (mã ngành 8720401)**. Trường xin tóm tắt lý do đề nghị cho phép mở ngành, quá trình chuẩn bị đề án mở ngành và năng lực đào tạo đối với ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường như sau:

1. Lý do đề nghị cho phép đào tạo

Trong xã hội hiện đại, dinh dưỡng là một trong những ngành khoa học quan trọng góp phần phòng ngừa bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống. Phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách và chương trình về dinh dưỡng. Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 5/1/2022 đã đề cập đến mục tiêu và giải pháp “*Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện công tác dinh dưỡng, bao gồm: Đào tạo cán bộ y tế tại các trường trước khi hành nghề; Đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo về dinh dưỡng trong trường y; Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về dinh dưỡng bậc đại học và sau đại học (chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ)*”. Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Nội vụ số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dinh dưỡng quy định rõ viên chức dinh dưỡng hạng II phải Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1 hoặc thạc sĩ trở lên chuyên ngành dinh dưỡng.

Mặc dù đã đạt các thành tựu nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, tuy nhiên Việt Nam vẫn còn đối mặt với “gánh nặng kép” về dinh dưỡng, trong đó một bên là các vấn đề thiếu dinh dưỡng vẫn còn ở các vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu vùng xa, và một bên là các vấn đề liên quan đến thừa dinh

dưỡng và các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng. Tại các cơ sở y tế thực hiện các công tác dinh dưỡng như các trạm y tế, trung tâm y tế huyện, trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Y tế dự phòng tỉnh, Chi cục An toàn thực phẩm, bệnh viện các tuyến, nhân lực được đào tạo ở bậc đại học và sau đại học về dinh dưỡng còn rất thiếu. Chính vì vậy, rất cần nguồn nhân lực được đào tạo bài bản ở trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ để quản lý, tổ chức triển khai, theo dõi và đánh giá các chương trình dinh dưỡng, giảng dạy và nghiên cứu về dinh dưỡng.

Ở Việt Nam, tính đến năm 2022 chỉ có 7 cơ sở trên toàn quốc tham gia đào tạo bậc đại học với chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 270 sinh viên, và đến 2020 đã tốt nghiệp được 127 cử nhân dinh dưỡng, con số này còn khá khiêm tốn so với khả năng đáp ứng được nhu cầu xã hội trong thời gian tới. Với đào tạo thạc sĩ, trên toàn quốc hiện chỉ có 2 Trường (Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Thái Bình) đang tham gia đào tạo loại hình này và số lượng người học tốt nghiệp ngành dinh dưỡng trình độ sau đại học còn rất ít; nếu tính con số thạc sĩ dinh dưỡng đã tốt nghiệp trong 10 năm qua và chia bình quân cho 63 tỉnh thành thì mỗi tỉnh thành mới có khoảng 1 thạc sĩ dinh dưỡng.

Chính vì vậy còn một số lượng lớn cán bộ đang hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng có nhu cầu nâng cao năng lực ở trình độ thạc sĩ để đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại các trung tâm y tế, trưởng khoa Dinh dưỡng tại các bệnh viện, CDC, chuyên trách dinh dưỡng tại các Viện, Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, các cơ quan Chính phủ và tổ chức quốc tế, và khối doanh nghiệp. Do đó cần thiết phải bổ sung thêm các cơ sở đào tạo trình độ Thạc sĩ để đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ dinh dưỡng.

Trường Đại học Y tế công cộng có sứ mạng “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện các hoạt động khoa học- công nghệ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, qua đó có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội” và tầm nhìn “Đến năm 2025, Trường Đại học Y tế công cộng trở thành trường đại học có uy tín hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân” nên việc đa dạng hóa các ngành đào tạo để cung cấp nhân lực cho bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân là hết sức cần thiết. Năm 2016, Trường ĐH YTCC được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo chương trình Cử nhân dinh dưỡng theo Quyết định số 4637/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2016. Tính đến tháng 10 năm 2022, trường đã tuyển sinh được 6 khóa cử nhân chính qui với tổng số 413 sinh viên và 2 khóa cử nhân vừa làm vừa học với 45 sinh, trong đó có 85 sinh viên đã tốt nghiệp. Việc mở ngành Dinh dưỡng

trình độ Thạc sĩ phù hợp nhu cầu xã hội đồng thời phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 cũng như năng lực thực tế của nhà Trường.

2. Quá trình xây dựng đề án mở ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường.

Nhà trường thực hiện xây dựng đề án mở ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ tuân thủ theo các quy định trong Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (sau đây gọi tắt là Thông tư 02), gồm các bước như sau:

1. Khoa Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp dựa trên đánh giá sơ bộ về nhu cầu đào tạo ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ đã xây dựng kế hoạch đề xuất các hoạt động cần thực hiện và các đơn vị tham gia chuẩn bị cho đề án mở ngành và bản kế hoạch đã được ban giám hiệu phê duyệt (Kế hoạch số 316/KH-ĐHYTCC ngày 30 tháng 6 năm 2021).
2. Khoa Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ (dựa trên việc rà soát tài liệu về nhu cầu nhân lực Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ cũng như thực hiện khảo sát nhanh về các năng lực cần có của thạc sĩ dinh dưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc) và rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng để mở ngành, từ đó xây dựng bản đề xuất phê duyệt chủ trương mở ngành, trình Hội đồng Khoa học, Đào tạo và Công nghệ (HĐ KHĐTCN) Trường phê duyệt. Bản đề xuất phê duyệt chủ trương mở ngành đã được HĐ KHĐTCN Trường thông qua theo biên bản họp số 17/BB-HHĐKHĐTCN ngày 31/8/2022).
3. Bản đề xuất phê duyệt chủ trương mở ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ sau khi được HĐ KHĐTCN Trường phê duyệt, được trình lên Hội đồng trường. Hội đồng Trường đã họp, xem xét bản đề xuất phê duyệt chủ trương mở ngành và đã thông qua chủ trương mở ngành theo Nghị quyết số 133/NQ-HĐT ngày 3/10/2022 về việc phê duyệt và thông qua các nội dung tại kỳ họp Hội đồng trường ngày 22/9/2022 (lần 9 nhiệm kỳ 2020-2025).
4. Nhà trường ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ (Quyết định số 555/QĐ-ĐHYTCC ngày 15/8/2022). Hội đồng xây dựng CTĐT đã thực hiện xây dựng và tổ chức thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ (định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng) theo các quy định tại Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và Thông tư 23/2021/TT-

BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ. Hội đồng thẩm định CTĐT được thành lập theo Quyết định số 1151/QĐ-ĐHYTCC ngày 5/10/2022. 5/5 thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đã đánh giá cao và đồng ý thông qua chương trình đào tạo. Hội đồng xây dựng CTĐT cũng đã có biên bản giải trình, tiếp thu góp ý của Hội đồng thẩm định và hoàn thiện CTĐT theo góp ý.

5. Ban giám hiệu đã chỉ đạo các đơn vị trong trường rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng (về nhân sự, về cơ sở vật chất, học liệu,...) theo qui định tại Thông tư 02.
6. Khoa Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các đơn vị liên quan hoàn thiện các nội dung đề án mở ngành cùng minh chứng về các điều kiện đảm bảo chất lượng để mở ngành theo quy định tại Điều 8, Thông tư 02.
7. Hội đồng KHĐTCN trường tổ chức họp thẩm định và thông qua đề án mở ngành (bao gồm chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng để mở ngành) theo biên bản họp số 22/BB-HĐKHĐTCN ngày 29/11/2022 về việc thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Dinh dưỡng trình độ Thạc sĩ).
8. Sau khi Đề án mở ngành được Hội đồng KHĐTCN trường thông qua, nhà trường ban hành Quyết định ban hành chương trình đào tạo (Quyết định số 1370/QĐ-ĐHYTCC ngày 7/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng về việc ban hành Chương trình đào tạo Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Y tế công cộng), gửi hồ sơ đề án cùng tờ trình tới Bộ Giáo dục và đào tạo đề nghị thông qua đề xuất mở ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường.

3. Tóm tắt về các điều kiện để mở ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ

3.1. Về chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ được Hội đồng xây dựng CTĐT Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Y tế công cộng (thành lập theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHYTCC ngày 15/8/2022) xây dựng cho 2 định hướng: nghiên cứu và ứng dụng, tuân thủ các quy định Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ, cũng như các quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu đào tạo của Trường Đại học Y tế công cộng.

CTĐT chuẩn của mỗi định hướng kéo dài 18 tháng, chia làm 2 năm học với 4 học kỳ, năm đầu tiên, HV sẽ học các học phần lý thuyết, năm thứ hai HV sẽ thực hiện chuyên đề nghiên cứu và luận văn tốt nghiệp đối với định hướng nghiên cứu hoặc thực tập và đề án tốt nghiệp với định hướng ứng dụng.

Mục tiêu của CTĐT định hướng nghiên cứu là: “*Học viên tốt nghiệp Thạc sĩ dinh dưỡng định hướng nghiên cứu có khả năng chủ trì nghiên cứu để cung cấp các bằng chứng khoa học trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm; chủ trì lập kế hoạch, triển khai, giám sát các hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn thực phẩm; tham gia đào tạo nhân lực dinh dưỡng, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trong thời đại công nghệ 4.0*”; và mục tiêu của CTĐT định hướng ứng dụng là “*Học viên tốt nghiệp Thạc sĩ dinh dưỡng định hướng ứng dụng có khả năng xây dựng và đề xuất chính sách trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm; chủ trì lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá các hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn thực phẩm; tham gia đào tạo nhân lực dinh dưỡng, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trong thời đại công nghệ 4.0*”.

CTĐT của mỗi định hướng có 7 mục tiêu cụ thể (3 mục tiêu kiến thức, 2 mục tiêu kỹ năng và 2 mục tiêu tự chủ, chịu trách nhiệm) và 10 chuẩn đầu ra (2 chuẩn kiến thức, 6 chuẩn kỹ năng và 2 chuẩn tự chủ, trách nhiệm). CTĐT của mỗi định hướng gồm 60 tín chỉ (TC), được trình bày tóm tắt trong bảng 1 dưới đây.

Bảng 1. Tóm tắt các khối kiến thức của CTĐT ThS Dinh dưỡng

Các khối kiến thức	Định hướng nghiên cứu (số tín chỉ)	Định hướng ứng dụng (số tín chỉ)
Kiến thức chung	4	4
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp		
- Kiến thức bắt buộc	28	33
- Kiến thức tự chọn	4	8
Chuyên đề nghiên cứu	12	0
Thực tập	0	6
Luận văn	12	0
Đề án tốt nghiệp	0	9
Tổng cộng	60	60

Trong quá trình xây dựng CTĐT, Nhà trường đã tham khảo và đối sánh với chương trình đào tạo Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội và một số nước trên Thế giới, đảm bảo chương trình hội nhập quốc tế và phù hợp với nhu cầu của nhà sử dụng lao động tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Dinh dưỡng định hướng nghiên cứu và ứng dụng đã được thẩm định bởi hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng và am hiểu về thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo, có đại diện của cơ sở đào tạo thạc sĩ dinh dưỡng cũng như đơn vị sử dụng lao động (Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Y tế công cộng số 1151/QĐ-ĐHYTCC ngày 5/10/2022).

Chương trình đào tạo cũng được Hội đồng KHĐTCN trường thông qua theo biên bản số 22/BB-HĐKHĐTCN ngày 29/11/2022 về việc thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Dinh dưỡng trình độ Thạc sĩ). Nhà trường đã ban hành Quyết định ban hành CTĐT Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng (Quyết định số Quyết định số 1370/QĐ-ĐHYTCC ngày 7/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng về việc ban hành Chương trình đào tạo Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Y tế công cộng).

CTĐT dự kiến bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2023-2024 nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép với qui mô trong 5 năm đầu, mỗi năm tuyển sinh từ 20-25 chỉ tiêu (trong đó mỗi định hướng dự kiến chiếm 50%) và 5 năm tiếp theo số lượng tuyển sinh từ 30-40 chỉ tiêu (mỗi định hướng dự kiến chiếm 50%)

3.2 . Điều kiện đảm bảo chất lượng để mở ngành

Năng lực đào tạo của trường đối với ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ đáp ứng các điều kiện theo Thông tư 02, cụ thể:

a. *Đội ngũ giảng viên*

Đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm 12 giảng viên có trình độ PGS hoặc TS tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên, trong đó chủ trì giảng dạy các học phần thuộc các khối kiến thức trong CTĐT của Trường gồm 1 Phó giáo sư ngành đúng (dinh dưỡng) chủ trì ngành, 2 Phó giáo sư, 4 Tiến sĩ ngành đúng và ngành phù hợp (dinh dưỡng, y tế công cộng, y xã hội học và tổ chức y tế) có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực dinh dưỡng; và 4 giảng viên đúng ngành ThS dinh dưỡng có thể tham gia hướng dẫn thực hành. Bên cạnh đó, trường có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn hiện đang làm việc tại các bệnh viện, viện nghiên cứu sẵn sàng tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên.

b. Đơn vị quản lý ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ

Các đơn vị tham gia quản lý ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ gồm Phòng Quản lý Đào tạo (tuyển sinh, lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động dạy-học, tổ chức tốt nghiệp cho người học), Khoa Sức khỏe Môi trường- Nghề nghiệp (chịu trách nhiệm về chuyên môn) và Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí (chịu trách nhiệm về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo).

c. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo thạc sĩ dinh dưỡng của Trường được tóm tắt trong bảng 2 dưới đây.

Bảng 2. Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ học tập

TT	Nội dung	Số lượng
1	Diện tích (Đơn vị: ha):	57.093m ²
	• Diện tích sử dụng (đơn vị: m ²):	40.000 m ²
	• Diện tích phòng học, phòng họp	21.648 m ²
	• Số lượng phòng học	43
	• Số lượng phòng học cầu truyền hình	02
2	Trang thiết bị phục vụ giảng dạy và phòng họp:	
	- LCD projector	20
	- Màn chiếu Projector	15
	- Laptop	19
	- Ti vi	34
3	Phòng máy tính	
	• Số phòng máy tính	03
	• Số lượng máy tính	147
4	Phòng thực hành, thí nghiệm	
	• Số phòng thực hành, thí nghiệm chung của trường	16
	• Số phòng thực hành phục vụ giảng dạy cho CTĐT thạc sĩ dinh dưỡng (mỗi phòng diện tích 100 m ² , có đầy đủ trang thiết bị theo yêu cầu của CTĐT)	03

d. Thư viện, giáo trình, sách nghiên cứu, tài liệu tham khảo

Trung tâm thư viện có hàng ngàn đầu sách về các lĩnh vực trường đang tham gia đào tạo đủ cho học viên và cán bộ tham khảo. Thư viện có đầy đủ các đĩa CD-ROM về Medline, Popline cập nhật hàng quý, cũng như nhiều tư liệu điện tử khác. Giáo trình giảng dạy của Nhà trường phần lớn do các giảng viên của trường tự biên soạn hoặc tham khảo giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu hướng dẫn của các

Trường Đại học uy tín trong nước và thế giới. Trường có khoảng 100 đầu sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực Dinh dưỡng, thực phẩm và an toàn thực phẩm.

e. Mạng công nghệ thông tin

Trường có mạng máy tính nội bộ (LAN) và Internet tốc độ cao để khai thác thông tin phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học. Mạng công nghệ thông tin được phục vụ 24/24h đảm bảo kết nối cho giảng viên, cán bộ và sinh viên phục vụ công việc.

f. Cơ sở thực hành thực tập ngoài cơ sở đào tạo

Trường Đại học Y tế công cộng ký hợp đồng thực hành với 07 bệnh viện hạng I tuyến trung ương và tỉnh/thành phố tại Hà Nội, 01 Viện nghiên cứu có phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng là cơ sở thực tập của trường theo nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và 03 cơ sở y tế dự phòng để giảng dạy thực hành cho học viên. Ngoài ra trường cũng có 01 phòng khám đa khoa cũng sẽ được sử dụng là cơ sở thực hành cho học viên thạc sĩ dinh dưỡng.

g. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Đối với lĩnh vực dinh dưỡng và ATTP, trong 5 năm từ 2017-2022, Trường đã có 9 đề tài NCKH của các giảng viên, 6 đề tài NCKH của sinh viên, xuất bản 39 bài báo khoa học quốc tế và 54 bài báo khoa học trong nước liên quan đến chủ đề dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Trang thông tin điện tử của Trường có địa chỉ : <http://www.huph.edu.vn/> có công khai các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng, đội ngũ giảng viên (<http://dbcl.huph.edu.vn/vi/node/454>).

Đề án mở ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường đã được công khai trên trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ <https://dtdh.huph.edu.vn/vi/thssdd> .

Trường ĐHYTCC xét thấy rằng chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường đáp ứng các quy định hiện hành. Việc mở ngành đáp ứng nhu cầu về nhân lực Dinh dưỡng trình độ cao của xã hội, phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng và kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.

Ngày 7/12/2022, Nhà trường đã có Tờ trình số 819/TTr-ĐHYTCC gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ đề án mở ngành đào tạo Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường và cho phép nhà Trường tổ chức tuyển sinh, đào tạo ngành này.

Ngày 9/1/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 71/BGDĐT-GDDH gửi Bộ Y tế xin ý kiến về hồ sơ đăng ký mở ngành Dinh Dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Y tế công cộng.

Ngày 23/2/2023, Bộ Y tế đã có Công văn số 853/BYT-K2ĐT gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo ý kiến về hồ sơ mở ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Y tế công cộng, trong đó nêu rõ việc tổ chức đào tạo ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ của Trường là phù hợp với nhu cầu xã hội, hợp lý trong hệ thống y tế hiện nay và việc chuẩn bị tổ chức đào tạo thực hành cho Thạc sĩ Dinh dưỡng của Trường là đúng quy định.

Trường Đại học Y tế công cộng kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo bộ hồ sơ đề án mở ngành đã bổ sung một số dữ liệu, hoàn thiện theo góp ý của Bộ Y tế và kính đề nghị Quý Bộ cho phép nhà trường được tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sĩ bắt đầu từ năm 2023.

Nhà trường cam kết sẽ tuân thủ các quy chế về tuyển sinh, quy chế về đào tạo hiện hành để thực hiện đào tạo ngành trên.

Rất mong nhận được sự đồng ý của Quý Bộ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, QLĐT

HIỆU TRƯỞNG



Hoàng Văn Minh



